



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2554

### พม่าโค่นไทยครองแชมป์ 'ข้าวอร่อย'

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประกวดสุดยอดข้าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมข้าวโลก ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 ต.ค. ที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินให้ข้าว Pearl Paw San จากประเทศพม่า ได้ตำแหน่งชนะเลิศไปครอง จากข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวดงานประกวดข้าวภายใต้การสนับสนุนของไรซ์ เทคเดอริส องค์กรที่ปรึกษาข้าวระดับโลกนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยใน 2 ปีแรก ข้าวหอมมะลิของไทยได้ครองตำแหน่งสุดยอดข้าวไปครองติดต่อกัน เกณฑ์การตัดสินข้าวนี้จะขึ้นอยู่กับรสชาติ สี และคุณภาพของตัวข้าวเป็นสำคัญ

"เราตัดสินข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวข้าวเป็นหลัก ซึ่งไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง" ไมเคิลครอส พ่อครัวจากเลอ กอร์ดอง เบลอวิทยาลัยศิลปะการทำอาหาร ในซาเครเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐฯ กล่าว

อดัม แทนเนอร์ หัวหน้าพ่อครัวจากโรงแรมเซอราตัน ไชงฮอนและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ระบุว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการตัดสินรสชาติข้าวที่มีสายพันธุ์ที่หลากหลายและมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามแต่ละสายพันธุ์ ทำให้การตัดสินข้าวแตกต่างจากการชิมเครื่องดื่ม อย่างชา หรือไวน์ แต่โชคดีว่าทางงานประกวดมีเกณฑ์ในการตัดสินเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ

ทั้งนี้ หนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมเฉพาะของข้าวแต่ละสายพันธุ์ โดยข้าวพันธุ์ใดที่ยังคงรักษากลิ่นหอมเฉพาะนั้นๆ ไว้ได้หลังจากที่ผ่านการหุงให้สุกแล้ว ก็จะได้รับคะแนนอย่างท่วมท้นจากคณะกรรมการ นอกเหนือไปจากรูปลักษณะภายนอกที่ต้องบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ เมล็ดเต็มสมบูรณ์ และไม่มีสิ่งเจือปนใดๆ

ข้าวสายพันธุ์ Pearl Paw San ซึ่งชนะในการประกวดครั้งนี้ เป็นข้าวที่มีลักษณะเม็ดกลมหนา โดยมีความยาวประมาณ 5-5.5 มม. แต่อย่างไรก็ตามเมล็ดข้าวจะยาวมากขึ้นกว่าเดิม 3-4 เท่าตัวเมื่อผ่านการหุงเรียบร้อยแล้ว และยังสามารถรักษากลิ่นหอมเฉพาะไว้ได้

ครอสและแทนเนอร์ เห็นว่า การที่ข้าวสามารถขยายขนาดได้เมื่อผ่านการหุง ความแน่นของตัวข้าวเมื่อเคี้ยว และผิวสัมผัสที่ดี ล้วนส่งผลให้ข้าว Pearl Paw San ของพม่าเฉือนเอาชนะข้าวหอมมะลิของไทย และข้าวสีดำสายพันธุ์ Verene ของอิตาลีได้อย่างฉิวเฉียด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### ราคาข้าวไทยในตลาดโลกเพิ่มสูง อาเซียนโชว์มาตรการฟู้ดเซ็คเคียวริตี้

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่าตามที่นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ ให้เกาะติดสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศนั้น มีรายงานจาก ถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สิงคโปร์รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยไม่เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ราคาจำหน่ายข้าวในตลาดสิงคโปร์สูงขึ้น เนื่องจากสิงคโปร์และอาเซียนอื่นๆ มีระบบเฝ้าระวังและการสำรองข้าวอาเซียน

"สิงคโปร์ยังคงต้องพึ่งเฝ้าระวังการเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดหาข้าว และในขณะเดียวกัน สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย และสหรัฐฯ ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หากราคาข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก ทั้งนี้ สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยคิดเป็นร้อยละ 50 ของการนำเข้ารวม และคิดเป็นอัตราน้อยกว่าร้อยละ 2 ของการส่งออกข้าวรวมของไทย และนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 9" นางนันทวัลย์ กล่าว

สิงคโปร์มีแผนการในการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนข้าวและมีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 1. การนำเข้าข้าวจากแหล่งผลิตอื่น ๆ ทั่วโลก 2. นโยบายสต็อกโพล์ข้าว ที่ผู้นำเข้าต้องเก็บสำรองข้าวไว้ในโกดังอย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือนก่อนนำออกจำหน่าย 3. ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์เกิดขึ้นและผู้ค้าปลีกเพื่อที่จะนำเสนอข้าวชนิดอื่น ๆ ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพดี รวมถึงอาหารประเภทอื่น ๆ ที่ทดแทนได้ ให้แก่ผู้บริโภคพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริโภคแทนข้าว สำหรับการนำเข้าข้าวของสิงคโปร์จากไทยและกัมพูชาจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ถึงแม้ว่าอุทกภัยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย และเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศได้ให้ความมั่นใจว่า ยังมีข้าวปริมาณเพียงพอในการส่งออก โดยเฉพาะกัมพูชา อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญในไทยกล่าวว่า หากน้ำลดลงเร็ว การเก็บเกี่ยวข้าวสามารถทำได้ในเดือนธันวาคม โดยไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ คาดว่า น้ำท่วมคงจะลดลงภายใน 1 เดือน

สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปีละประมาณ 288,000-327,000 ตัน ปี 2553 สิงคโปร์นำเข้าข้าวรวม 249,287 ตัน มูลค่าการนำเข้า 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 164,219 ตัน มูลค่า 149.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60 ซึ่งลดลงร้อยละ 4 จากปี 2552 และส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยตั้งแต่ปี 2551-2553 ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 73, 65 และ 60 ตามลำดับ) การผู้บริโภคชาวสิงคโปร์นิยมบริโภคข้าวหอม (Fragrant Rice) และข้าวหอมมะลิ (Hom Mali Rice) ร้อยละ 84 (15,000 ตัน/เดือน) ที่เหลือบริโภคข้าวบาสมาดิและข้าวหนึ่ง (5,000 ตัน/เดือน) โดยคู่แข่งที่สำคัญ คือ เวียดนามและอินเดีย

นางนันท์วัลย์ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม แจ้งว่า เวียดนามมีความกังวลว่า จากการที่ราคาข้าวในประเทศไทยสูงขึ้น จะเป็นผลให้ผู้ค้าข้าวไทยและจีนบางรายมากวั้นซื้อข้าวจากเวียดนามในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำเข้าผ่านชายแดน จึงทำให้เวียดนามต้องจับตาและวางมาตรการเกี่ยวกับ ความมั่นคงด้านอาหาร(FOOD SECURITY) ไม่ให้ปริมาณข้าวในประเทศหายไปจากตลาด

“รัฐบาลเวียดนามถือว่าข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญ ซึ่งต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและส่งผลดีต่อประเทศที่น่าสนใจ คือ ในอีก 10 ปีข้างหน้า เวียดนามอาจจะสูญเสียพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,875,000 ไร่ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นชุมชนเมือง เขตอุตสาหกรรม และภาคบริการต่างๆ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามระบุว่า ปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่เกษตร ประมาณ 25,625,000 ไร่ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการนำพื้นที่เกษตรประมาณ 2,187,500 ไร่ ไปใช้เป็นนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ชุมชนเมือง และการผลิตนอกภาคการเกษตร” นางนันท์วัลย์ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสมาคมอาหารเวียดนาม แจ้งว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 เวียดนามส่งออกข้าวแล้วกว่า 5.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนกันยายน 2554 ส่งออกจำนวน 560,020 ตัน มูลค่า 291.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เวียดนามตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2554 จำนวน 7 ล้านตัน

**ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการส่งออก**

## **ข้าวหอมพันธุ์ใหม่กินด้านเบาหวาน! ศูนย์ข้าวหมก.ทำสำเร็จหวังดีตลาด'บาสมาดิ'**

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่โดยเพิ่มคุณสมบัติเด่นคือ มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ซึ่งการวิจัยในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วหลังใช้เวลาทดลองกว่า 2 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมทดลองปลูกในพื้นที่ภาคกลางหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ในปีหน้า โดยเริ่มนำร่องที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รศ.ดร.อภิชาติกล่าวอีกว่า การพัฒนาและปรับปรุงข้าวหอมมะลิตั้งกล่าวเกิดขึ้นโดยมีแนวคิดจากความต้องการให้มีคุณสมบัติ และขายได้ในราคาสูงเทียบเท่าข้าวบาสมาดิ (Basmati rice) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมของ

อินเดีย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกได้ หลังจากที่ปล่อยให้ประเทศอื่นๆ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเลียนแบบข้าวหอมมะลิของไทยมาหลายปี

"เนื่องจากข้าวบาสมาดิ ซึ่งเป็นข้าวหอมของอินเดีย มีจุดเด่นคือ ดูดซึมน้ำตาลต่ำกว่าข้าวหอมมะลิของไทย เราจึงได้นำข้าวหอมพันธุ์ปิ่นเกษตร เบอร์ 3 มาเป็นหลักในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติเหมือนข้าวบาสมาดิ แต่ไม่มีการนำข้าวบาสมาดิมาปรับปรุง เราศึกษาโครงสร้างของยีนแบ่งที่ทำให้มีดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อทำให้เหมือนกัน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้สามารถต้านทานโรค แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและทนน้ำท่วมฉับพลันอีกด้วย" รศ.ดร.อภิชาติเผย

รศ.ดร.อภิชาติได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จำนวน 41 ล้านบาท ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิให้เมล็ดมีความยืดตัวสูงขึ้นเมื่อหุงต้ม และมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อให้เหมาะแก่ผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ระมัดระวังเรื่องน้ำตาล และสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกับข้าวบาสมาดิของอินเดีย

"เราไม่ได้ต้องการพัฒนาพันธุ์ใหม่เพื่อเป็นคู่แข่งของข้าวหอมมะลิเดิมของเรา แต่ต้องการทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เพื่อเป็นการเสริมตลาดข้าวหอมมะลิที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วนการตลาดข้าวหอมพันธุ์ใหม่ดัชนีน้ำตาลต่ำจะมีการบริโภคภายในประเทศประมาณ 50% และมีการส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลางอีก 50%" รศ.ดร.อภิชาติกล่าว และว่า ข้าวพันธุ์ใหม่นี้เป็นข้าวแข็ง ไม่นุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิ เมื่อนำมาหุงจะขึ้นหม้อ เหมาะเป็นข้าวราดแกง และใช้ทำแป้งอุตสาหกรรม เส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ และเส้นสปาเกตตีส่งขายยุโรป

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นาข้าวในภาคกลาง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวแนะนำว่า ก่อนที่ชาวนาจะลงมือปลูกข้าวชนิดใดก็ควรศึกษาคุณสมบัติพันธุ์ข้าวให้ดีกว่าก่อน ตนคิดว่าจะต้องปลูกข้าวนาปี ไม่ควรปลูกข้าวนาปรัง และเลือกข้าวทนน้ำท่วมโดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ก็จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น

ที่มา ไทยโพสต์

## ส่งออกทำใจสูญออร์เดอร์ข้าว

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่ประเทศไทยประสบภัยน้ำท่วม โดยพื้นที่นาข้าวเสียหาย ระบบการขนส่งมีปัญหาทั้งทางบกและทางเรือ ทำให้ลูกค้าหันไปนำเข้าข้าวทั้งข้าวขาวและข้าวเหนียวจากประเทศอินเดีย ที่เวลานี้เป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในการเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุด ที่สำคัญข้าวเหนียวอินเดียราคาเพียงตันละ 470-480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ข้าวเหนียวไทยตันละ 640 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับถูกกว่าไทยตันละ 160-170 ดอลลาร์สหรัฐฯ

"รัฐบาลอินเดียได้ประกาศส่งออกข้าวเสรีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 หรือประมาณ 6 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 300,000-400,000 ตัน หรือรวมราว 2-2.5 ล้านตัน นั้นหมายความว่าออร์เดอร์ข้าวที่ประเทศไทยสูญเสียให้กับอินเดียประมาณ 2-2.5 ล้านตัน และออร์เดอร์จำนวนนี้จะสูญเสียนานไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้า จนกว่ารัฐบาลอินเดียจะมีการทบทวนใหม่ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงินเพื่อ ราคาน้ำมันและผลผลิตธัญพืชเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่ารัฐบาลอินเดียจะมีนโยบายอย่างไร"

นายสุเมธ กล่าวเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวของอินเดียต่ำมากนั้น มีสาเหตุคือ 1.เป็นสต็อกข้าวที่เก็บไว้นาน 2.รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีระยะเวลา 6 เดือน ผู้ส่งออกข้าวที่มีอยู่จำนวนมากต่างแข่งระบายข้าวออกจึงมีการขายตัดราคากัน อย่างไรก็ตามก็ดีราคาตันละ 470-480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียยังมีกำไรกันตันละประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเป็นข้าวที่เก็บสต็อกไว้นานและต้นทุนต่ำ

"ยอมรับว่าการสูญเสียออร์เดอร์ข้าวให้กับอินเดียครั้งนี้ โดยเฉพาะข้าวหนึ่งเสมีเหมือนกับว่าตลาดข้าวหนึ่งเป็นสมบัติที่ไทยและอินเดียผลัดกันชม เพราะตั้งแต่ปลายปี 2551จนถึงต้นปี 2554 ประเทศอินเดียประกาศหยุดส่งออกข้าวหนึ่ง เพราะเกรงว่าสต็อกในประเทศจะไม่เพียงพอบริโภค ประกอบกับที่ผ่านมามีอินเดียเป็นเจ้าส่งออกตลาดข้าวหนึ่งอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่ออินเดียหยุดส่งออกจึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวหนึ่งไทยที่สามารถครอบครองตลาดข้าวหนึ่งเกือบทุกประเทศ ดังจะเห็นได้จากช่วงเวลาดังกล่าวไทยส่งออกข้าวหนึ่งมากกว่าข้าวขาวเสียดีก แต่ขณะนี้ไทยก็ต้องยอมคืนตลาดข้าวหนึ่งให้กับอินเดียไปด้วยสาเหตุราคาสูงกว่าและการขนส่งของไทยมีปัญหาอันเนื่องมาจากประสบภัยน้ำท่วม"

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวตอนท้ายถึงตัวเลขส่งออกข้าวถึงสิ้นปีนี้ว่าคาดว่าจะลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมประมาณ 11-12 ล้านตัน อาจจะเหลือประมาณ 10 ล้านตันเศษนิดๆ เพราะปริมาณส่งออก 4 เดือนหลังของปีลดลงเหลือเดือนละ 500,000 ตันเท่านั้น จากที่เคยส่งออกได้เดือนละ 1 ล้านตัน

สอดคล้องกับข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานวันที่ 1-17 ตุลาคม 2553 ส่งออกข้าวได้ 428,244 ตัน วันที่1-17 ตุลาคม 2554 ส่งออกได้ 408,486 ตัน ลดลง 4.61% ปริมาณการส่งออก วันที่ 1 มกราคม -17 ตุลาคม 2553 ส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน วันที่ 1 มกราคม - 17 ตุลาคม 2554 ส่งออกได้ 9.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 43.82%

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## ประมวลข่าวอุ้งธงฟ้าลด 2 รับจำหน่ายออย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลปรับปรุงและบรรจุถุงข้าวสารธงฟ้าซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติให้ อคส.นำข้าวสาร 5% จากสต็อกรัฐบาล 1 แสนตัน บรรจุถุง 5 กิโลกรัมจำหน่ายให้ประชาชนราคาถูก

ทั้งนี้ กลุ่มพ่อค้าข้าวตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดประมูลรอบนี้ค่อนข้างล่าช้า เพราะคณะกรรมการได้อนุมัติให้เปิดประมูลตั้งแต่ 11 ต.ค. แต่นายสุรศักดิ์ ศรีประภา รักษาการผู้อำนวยการ อคส. เพิ่งแจ้งหนังสือเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ยืนยันกำหนดเปิดประมูลตามเวลาเดิม วันที่ 28 ต.ค. ซึ่งรัฐบาลมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 27-31 ต.ค. 54

"นอกจากออกประกาศล่าช้าแล้วทำไมถึงให้เปิดซอง 28 ต.ค. ช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด ซึ่งน่าจะเปิดซองได้เร็วกว่านี้อีก อคส.รู้ว่าปัญหาน้ำท่วมอาจเกิดกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้หลายรายร่วมแข่งขันเปิดซองไม่ได้ ทำให้มองได้ว่าอาจมีเพียงบางรายที่ได้รับประโยชน์"

ขณะที่การประมูลข้าวลดแรกที่ อคส. ทำสัญญาให้บริษัท นครสวรรค์ จำกัด นำไปปรับปรุงและแจกจ่ายไปยังพื้นที่ประสบภัย 30,000 ตัน (บรรจุ 4 ก.ก.) กระจายไปได้จำนวนหนึ่งที่ชยันนาแต่มีปัญหาเรื่องเรียนคุณภาพข้าว

ด้านนายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เร่งให้อคส. ผลิตข้าวอุ้งธงฟ้าออกมาจำหน่ายเพื่อให้ทันความต้องการของประชาชน ส่วนเรื่องราคายังไม่ไปเข้มงวดมาก เชื่อว่าผู้ผลิตคงไม่ฉวยโอกาสปรับราคา

"เมื่อน้ำท่วมคลี่คลายจะพิจารณา เรื่องเปิดรับจำหน่ายข้าวข้ามเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าสู่การรับจำหน่ายทั่วถึง"

ขณะที่ โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีจนถึงวันที่ 26 ต.ค.มีข้าวเข้าโครงการ 239,322 ตัน เป็นข้าวเปลือกเจ้า 234,997 ตัน ข้าวปทุมธานี 1,975 ตัน ข้าวหอมมะลิ 237 ตัน ข้าวเหนียว 2,113 ตัน แต่ไม่มีข้าวเปลือกหอมจังหวัดเข้าร่วม สำหรับความคืบหน้าการเปิดจุดรับจำหน่ายขณะนี้มีโรงสีเข้าร่วม 269 แห่ง จากที่ยื่นความจำนง 674 แห่ง

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจ](#)

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-27 ต.ค. 2554 มีจำนวน 348,567 ตัน มูลค่า 189.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 27 ต.ค. 2554 มีจำนวน 6.226 ล้านตัน มูลค่า 3.006 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (General Statistics Office) คาดว่าในช่วง 10 เดือนนี้จะส่งออกได้ 6.38 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ทางการได้ปรับลดเป้าส่งออกในปีนี้อาจเหลือมากกว่า 7 ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะส่งออกถึง 7.5 ล้านตัน

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารเวียดนาม ได้ประกาศความสำเร็จในตลาดฮ่องกงอีก 1 แห่ง โดยในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงรวม 110,000 ตัน

ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นตลาดใหญ่อันดับ 11 ของเวียดนาม โดยเป็นผลของการปรับปรุงคุณภาพข้าวและการกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล จึงทำให้สามารถแข่งขันกับข้าวไทยได้ และในปัจจุบันชาวนาจำนวนมากได้หันไปปลูกข้าวหอมคุณภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆ

จากข้อมูลของสมาคมอาหาร ระบุว่าปัจจุบันข้าวหอมมะลิของไทยมีราคาสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมเวียดนามราคาเพียงตันละ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่แตกต่างระหว่างคุณภาพข้าวไทยกับข้าวเวียดนามเริ่มแคบเข้าเรื่อยๆ เช่นเดียวกับส่วนต่างด้านราคา

สมาคมอาหารเวียดนามชี้ว่า ปัจจุบันข้าวเวียดนามครองตลาดเบ็ดเสร็จในสิงคโปร์และจีนส่วนใหญ่ โดยก่อนหน้านี้สามารถช่วงชิงตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้สำเร็จซึ่งล้วนเป็นตลาดข้าวใหญ่ ซึ่งจะเปิดช่องให้กับข้าวไทยก็เฉพาะในช่วงที่เวียดนามมีข้าวไม่พอส่งออกเท่านั้น

นาย Pham Quang Dieu ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดบริษัท Agromonitor กล่าวว่า ไม่กี่ปีมานี้ข้าวหอมเข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดข้าวส่งออกของเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีจากที่เคยมีสัดส่วนเพียง 2.2% ของข้าวส่งออกทั้งหมดในปี 2551 แต่ในปีนี้อาจมีสัดส่วนส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%

นักวิชาการในเวียดนามกล่าวว่านโยบายข้าวราคาแพงของไทย ทำให้ข้าวเวียดนามสามารถขยายตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังทำสามารถจำหน่ายข้าวได้ราคาสูงขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า แม้พื้นที่เพาะปลูกข้าวหลายหมื่นไร่ในเวียดนามได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่เวียดนามก็จะสามารถผลิตข้าวได้ 3 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ เนื่องจากพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เวียดนามจะจัดงาน The 2nd Vietnam Rice Festival ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. ศกนี้ที่ จ. Soc Trang โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมข้าวเวียดนามและผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว รวมไปถึงการพัฒนาตราสินค้าข้าวของเวียดนาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดดังกล่าวด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์จากการ์ตาโกลบรายงาน ว่า องค์การคลังสินค้าของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency, BULOG) แจ้งว่า ไทยและเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่มียกเลิกสัญญาส่งมอบข้าวรวม 1.05 ล้านตัน แม้ว่าทั้งสองประเทศจะประสบกับภาวะน้ำท่วมก็ตาม

เจ้าหน้าที่ของ BULOG เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า BULOG ซึ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าว 1.6 ล้านตันในปีนี้มีข้อตกลงนำเข้าข้าวกับรัฐบาลเวียดนาม 900,000 ตัน และข้อตกลงนำเข้าข้าวกับบริษัทไทย 150,000 ตัน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกรยกเลิกแต่อย่างใด เพราะอินโดนีเซียยึดมั่นตามข้อตกลง แต่เรื่องนี้ไม่รวมถึงข้อตกลงนำเข้าข้าว 300,000 ตัน ที่ถูกรัฐบาลไทยยกเลิกไปก่อนหน้านี้

จากคาร์ตาโกลระบุว่า น้ำท่วมใหญ่ในไทยทำให้การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้หยุดชะงักอย่างฉับพลัน ขณะที่ การส่งมอบข้าวก็มีแนวโน้มจะล่าช้าต่อไป ส่งผลให้ผู้นำเข้าหลายรายเริ่มหันไปสนใจอินเดียมากยิ่งขึ้น เพราะจำหน่าย ข้าวราคาถูกลงกว่าไทย

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียกล่าวว่าเมื่อต้นเดือนว่า กำลังคิดนำเข้าข้าวจากอินเดียและปากีสถาน จากเดิมที่นำเข้าจากไทยและเวียดนามเป็นหลัก

นอกจากอินเดียแล้ว อินโดนีเซียยังมีแผนที่จะนำเข้าจากกัมพูชาด้วย โดยทั้งสองประเทศได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายกิตา เวียร์จาวาน รัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซีย แสดงความกังวลว่า ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถส่งข้าวให้อินโดนีเซียได้ตามสัญญา อันเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่

ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงว่าด้วยการส่งออกข้าว โดยไทยจะจัดหาข้าว 1 ล้านตันต่อปีให้กับอินโดนีเซีย แต่สำหรับปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเจรจากับรัฐบาลไทยเรื่องราคาข้าวที่สูงขึ้น โดยรัฐบาลอินโดนีเซียอาจเจรจากับรัฐบาลไทยอีกครั้ง หรืออาจหาแหล่งนำเข้าอื่น

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มปริมาณข้าวสำรองจาก 1.5 ล้านตันเป็น 2 ล้านตันในปี นี้ เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนอุปทาน อันเนื่องมาจากสภาพอากาศโลกที่ผันผวน ซึ่งทำให้ผลผลิตและอุปทานข้าวลดลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงเดือนมกราคมปีนี้ และส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 21 เดือนที่ 7.02% ในเดือนมกราคม

นอกจากไทยแล้ว อินโดนีเซียยังเจรจานำเข้าข้าวจากเวียดนาม และอาจพิจารณานำเข้าข้าวจากอินเดียด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 70.6 ล้านตันในปี นี้ จาก 67 ล้านตันในปีที่แล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงการอาหารของอินเดีย ระบุว่า อินโดนีเซียแสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 500,000 ตัน โดยผ่านช่องทางรัฐบาลต่อรัฐบาลและในราคาที่ไม่สูงมากนัก โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนคณะเจรจากับอินโดนีเซียได้พบปะเจรจากับคณะของอินเดียเพื่อหารือในรายละเอียด

ทั้งนี้ มีรายงานว่ารัฐบาลอินเดียอาจจะเสนอขายข้าวในโกดังของรัฐบาลในราคาต้นทุนประมาณ 20.45 รูปีต่อ ก.ก. (ประมาณ 414 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยในขณะนี้รัฐบาลอินเดียมีสต็อกข้าวประมาณ 20.35 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ถึง 3 เท่า

ทางการอินเดีย รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2010/11 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้ถึง 34.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 31.8 ล้านตัน เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์ได้ขยายระยะเวลาห้ามส่งออกข้าวออกไปอีกเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนอุปทานข้าวในประเทศ โดยยังไม่มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงเมื่อไหร่

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture) รายงานว่า อียิปต์จะขยายระยะเวลาห้ามส่งออกข้าวไปจนถึงเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. ศกหน้า

ทั้งนี้ทางการรายงานว่าก่อนหน้านี้ความต้องการข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นมากในช่วงเทศกาล Ramadan ของชาวมุสลิมในช่วงเดือน ส.ค. และความต้องการจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเทศกาล Eid al-Adha ในเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยข้าวและขนมปังถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในช่วงดังกล่าว ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่สามารถปล่อยให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าดังกล่าวได้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)